
 

       วันอังคารท่ี  ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชมุคณะกรรมาธิการ  CB 411   

(หอ้งงบประมาณ สว.) ชัน้ ๔ สปัปายะสภาสถาน อาคารรฐัสภา คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วฒิุสภา 

โดยมีพลเอก ชาตอดุม  ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ เป็นประธานของท่ีประชมุ  

ไดม้ีการประชมุคณะกรรมาธกิาร เป็นครัง้ท่ี ๓๕ เพ่ือพิจารณาศึกษาเก่ียวกับการจัดท างบประมาณ

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเชิญผูแ้ทนหน่วยงาน

ต่อไปน้ีเขา้ร่วมประชมุ                                                                          

ภาคเชา้เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา 

๑. ส่วนราชการในพระองค ์

๒. ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

๓. ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทจุริต

แห่งชาติ 

๔. ส านักงานผูต้รวจการแผ่นดิน 

๕. ส านักงาน

คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

ประเด็นขอ้สงัเกตและ

ขอ้เสนอแนะ 

- ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

ดว้ยขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณของ

ประเทศ ซ่ึงหลายหน่วยงานมีเงิน

รายได้นอกงบประมาณ แต่ไม่

น าม า ใช ้ จึ งควรวางระบบและ

ก า ห นด วิ นั ย ก า ร ใ ช้ เ งิน นอก

งบประมาณ รวมท้ังมีกระบวนการ

ตรวจการใชจ้่ายเงินนอกงบประมาณ จะเป็นมาตรการหน่ึงท่ีท าให้กรใชง้บประมาณมปีระสิทธิภาพ 

- ส านักงานผู ้ตรวจการแผ่นดิน กรอบการด าเนินการมีขอ้จ ากัดหลายเร่ือง แต่หน่วยงานมี

ความส าคัญมากต่อการด าเนินการท่ีไม่ถูกต้องของภาครัฐท่ีมีต่อประชาชน ดังน้ัน ต้องท าให้

ประชาชนมีความเชือ่มัน่เพ่ิมมากขึ้น 

- ส านักงาน EEC มีการเตรียมบุคลากรกว่าสี่แสนคน จากงบบูรณาการไม่พบกระทรวง

อุตสาหกรรมมีส่วนร่วมแต่อย่างใด เน่ืองจากบุคลากรเป็นปัจจัยส าคัญในความส าเร็จของการ

ลงทนุ  แต่งบประมาณท่ีไดรั้บค่อนขา้งนอ้ยมาก อาจส่งผลต่อการผลิตบุคลากรไดทั้นตามความ

ต้องการ ดังน้ัน มีความจ าเป็นย่ิงท่ีต้องบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอ่ืนในการผลิบุคลากรให้

ตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างพอเพียงและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานมีแผนบูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอ่ืนอย่างไรในดา้นบุคลากรท้ังในเชงิปริมาณและคณุภาพ 



- ๒ - 

 

 



- ๓ - 
ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ นาฬิกา 

๑. บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

๒. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 

๓. ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

๔. การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

๕. การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

ประเด็นขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะ 

- บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ควรใชเ้ครือข่ายรา้นกาแฟอเมซอน ภายในสถานีบริการน า้มนั  

โดยให้มีการรับซ้ือสินคา้ชมุชนในพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ี 

- บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรเร่งรัดแกปั้ญหาเร่ืองท่ีจอดรถ การเก็บค่าธรรมเนียม

การจอดรถ และการบริหารการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนท่ีมีผูใ้ชบ้ริการเป็นจ านวนมาก 

- การไฟฟ้าส่วนภมูิภาค ควรน าผลก าไรมาใชใ้นการขยายเขตในการน าสายไฟฟ้าลงดิน 

 


